

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2015

THÔNG BÁO

Ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang về tình hình triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 22 tháng 7 năm 2015, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển; lãnh đạo các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Bộ; Vụ trưởng, Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục, Cục, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Trung tâm Quy hoạch Điều tra Tài nguyên nước, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản; Thủ trưởng các Trường, Viện thuộc Bộ. Sau khi nghe Vụ trưởng Vụ Tài chính báo cáo về kết quả triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo về tình hình xây dựng Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ báo cáo về tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tại các viện thuộc Bộ, ý kiến phát biểu của đại diện các đơn vị tham dự cuộc họp, ý kiến phát biểu của Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đã chỉ đạo như sau:

1. Thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Đề án đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung và các đơn vị sự nghiệp công lập nói riêng. Đây là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là việc làm cấp thiết, theo đó sẽ chuyển dần hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế thị trường, giảm bớt sự bao cấp của Nhà nước.

Tuy nhiên, trong thời gian qua việc triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP tại các đơn vị thuộc Bộ còn chưa đồng đều; việc triển khai thực hiện ở một số đơn vị còn hình thức, chưa thực chất. Bộ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phải xác định việc triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm; tăng cường trao đổi, quán triệt trong đơn vị để tạo sự thống nhất trong

hành động. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ về kết quả triển khai thực hiện của đơn vị.

2. Để đẩy mạnh và triển khai có hiệu quả Nghị định số 16/2015/NĐ-CP trong thời gian tới, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ cần tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

a) Tổ chức quán triệt rộng rãi chủ trương của Đảng và Chính phủ về đổi mới hoạt động dịch vụ sự nghiệp công nói chung cũng như chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về đổi mới hoạt động dịch vụ sự nghiệp công đối với các đơn vị thuộc Bộ tới từng cán bộ, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp nhằm tạo sự đồng thuận về tư tưởng và nhận thức trong triển khai thực hiện.

b) Chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện đổi mới hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị; tích cực tham gia xây dựng Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ; thực hiện thay đổi phương thức từ giao kế hoạch dự toán sang cơ chế gắn kinh phí với kết quả sản phẩm theo phương thức đấu thầu, đặt hàng; có kế hoạch từng bước chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, hoạt động theo nguyên tắc của cơ chế thị trường.

c) Tập trung rà soát, đánh giá, đề nghị điều chỉnh, bổ sung việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đã được phân công (nếu có); trước mắt cần đáp ứng ngay nhiệm vụ đấu thầu, đặt hàng của Bộ; đề xuất xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật giai đoạn 2016 - 2020 đáp ứng yêu cầu công tác quản lý và điều hành nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên của Bộ.

d) Các Viện thuộc Bộ khẩn trương xây dựng đề án thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; việc cấp kinh phí thường xuyên hằng năm cho các viện sẽ được thực hiện thông qua các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng; trước mắt khẩn trương phối hợp với các Vụ trực thuộc Bộ xây dựng, trình Bộ phê duyệt danh mục, dự toán nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của các Viện năm 2016, hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 để làm căn cứ phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

đ) Vụ Tổ chức cán bộ: Khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập, thể hiện rõ chủ trương, định hướng của Bộ trong việc hợp nhất các đơn vị của các lĩnh vực để quản lý thống nhất, lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ chung về tài nguyên và môi trường, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả như: đào tạo và truyền thông; ban quản lý các dự án; các tạp chí; trung tâm phân tích thí nghiệm; các viện nghiên cứu khoa học và công nghệ; các trung tâm tư vấn, kiểm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm, thông tin, tư liệu. Chủ trì, phối hợp với các Vụ chức năng đề xuất các biện pháp, giải pháp để thực hiện việc chuyển đổi các Viện sang cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm, bảo đảm đến năm 2020, 100% các Viện thuộc Bộ hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

e) Vụ Tài chính khẩn trương hoàn thành việc xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ; hoàn thiện quy định về đấu thầu đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công của Bộ.

g) Vụ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thành hệ thống quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

h) Vụ Kế hoạch tập trung xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ; rà soát, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công do Bộ quản lý.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các: Vụ, Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ;
- TTKTTVQG, TTQH&ĐTTNNQG;
- Các viện, trường trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VP (TH).

**TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Tăng Thế Cường